

# “ซันโกรว์” ประเดิมต้นปี 57 ด้วยการส่งมอบอินเวอร์เตอร์สัดส่วนถึง 3MW ให้ญี่ปุ่น

เหอเฟย, จีน-24 ม.ค.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

บริษัท ซันโกรว์ พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (Sungrow Power Supply Co., Ltd.) ซัพพลายเออร์อินเวอร์เตอร์เซลล์แสงอาทิตย์ (PV) รายใหญ่ที่สุดของเอเชีย เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการส่งมอบอินเวอร์เตอร์เซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 3MW ให้กับญี่ปุ่นในช่วงต้นเดือนมกราคม 2557 นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในตลาดเป้าหมายของบริษัทในช่วงปีใหม่นี้

ซันโกรว์ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 สามารถเข้าถึงตลาดพลังงานทั่วโลกได้ในสัดส่วนที่มากกว่า 7GW และครองส่วนแบ่งตลาดในจีนได้มากกว่า 30% ในปัจจุบัน ตามเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าของญี่ปุ่น อินเวอร์เตอร์ที่ผลิตโดยซันโกรว์จะถูกนำไปติดตั้งบนหลังคาของสถานีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการพาณิชย์ภายในประเทศ

ทั้งนี้ ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญของอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ของโลกนับตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นมีศักยภาพด้านการตลาดในระดับสูงและอัตราการขยายตัวที่รวดเร็ว และโดยพื้นฐานแล้ว ญี่ปุ่นยังกำหนดภาษีนำเข้าที่อำนวยความสะดวกมากที่สุดในโลก และเนื่องจากญี่ปุ่นมีกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์ จึงทำให้มีซัพพลายเออร์เพียงไม่กี่รายที่สามารถเจาะตลาดญี่ปุ่นและส่งมอบสินค้าให้กับตลาดภายในประเทศได้

“ผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ของเราได้ถูกนำไปใช้ในญี่ปุ่นนับตั้งแต่ปี 2548” นายกุยเปียว เจิ้ง กล่าว “ซันโกรว์ประสบความสำเร็จด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์จำนวนมากและส่งผลให้เราเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลประกอบการของเราในญี่ปุ่นในปีนี้และในอีกหลายปีข้างหน้า มีผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดญี่ปุ่นโดยเฉพาะที่จะได้รับการทดสอบมากขึ้นและซันโกรว์ก็มีความพร้อมที่จะขยายตลาดญี่ปุ่นในอนาคตด้วยโซลูชันระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เต็มรูปแบบของเรา”

เกี่ยวกับบริษัท ซันโกรว์ พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท ซันโกรว์ พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด ผลิตอุปกรณ์จัดส่งพลังงานสำหรับโครงการ PV แสงอาทิตย์และพลังงานลม รวมถึงเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า PV คอนเวิร์ตเตอร์พลังงานลม และเครื่องสำรองจ่ายไฟ ซันโกรว์ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 และมีพนักงานประมาณ 1,000 คนทั่วโลก ในไตรมาส 4 ปี 2556 ซันโกรว์มีเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ากว่า 7,000 เมกกะวัตต์ ติดตั้งอยู่ตามประเทศต่างๆทั่วโลก จากข้อมูลของ IHS/GTM Research ระบุว่า ซันโกรว์ รั้งตำแหน่งผู้ผลิตเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า PV รายใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของโลกในปี 2555 โดยนับจากปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ส่งออกเป็นเมกกะวัตต์

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.sungrowpower.com/sungrow-english](http://www.sungrowpower.com/sungrow-english)